



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รัฐทุ่ม257ล.ตั้งโพธิวิซชาลัยที่ตาก นำร่องเปิดรับเยาวชนในพื้นที่ปี 54

คมชัดลึก : รัฐทุ่มงบไทยเข้มแข็ง 257 ล้านบาท หนุนมศว จัดตั้งโพธิวิซชาลัย จ.ตาก เห็นไม่แยกตัวจากชุมชน ระบุปี 2554 เปิดรับเยาวชนในพื้นที่ ตั้งเป้าเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.อำนาจ เป็นสภาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าจากการที่ มศว ทำความร่วมมือกับองค์กร 5 ภาคีเครือข่าย จัดตั้งโพธิวิซชาลัย มศว สระแก้ว ซึ่งติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้แนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง รับนิสิตมาแล้ว 2 รุ่นและกำลังจะรับตรงรับนิสิตรุ่นที่ 3 ซึ่งนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สนับสนุนให้ มศว ขยายแผนการทำงานวิทยาลัยโพธิวิซชาลัย เข้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งติดกับประเทศพม่า โดยได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล จำนวน 257 ล้านบาท เพื่อรับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ทุกวันคาร รวมถึงเยาวชนไทยตามแนวตะเข็บชายแดนของภาคตะวันตกและภาคเหนือที่การศึกษาเข้าไม่ถึง

“อดีตรมช.ศึกษาธิการสมัยนั้นได้ร่วมกันวางแผนดำเนินงานกับทางมศว เพื่อให้วิทยาลัยโพธิวิซชาลัย จ.ตาก เปิดทำการได้ทันในปีมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2554 ซึ่งจะใช้พื้นที่ 200 ไร่ บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และนำร่องรับเยาวชนในพื้นที่เป็นนิสิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบรับตรง คาดว่าจะรับสมัครเดือนมกราคม 2554” รศ.อำนาจ กล่าว

รศ.อำนาจ กล่าวอีกว่า โปธิวิซชาลัย จ.ตาก ประมาณ 160 ไร่ จะจัดทำเป็นโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อเป็นทั้งสถานที่วิจัย เป็นห้องเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชน ส่วนอีก
40 ไร่จะสร้างอาคารที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคแถบนั้น เน้นประหยัดพลังงาน, สร้าง
ศูนย์ภูมิวัฒนธรรมสารสนเทศ, ชุดอาคารอเนกประสงค์ และสร้างฐานเรียนรู้ที่ชุมชนมาใช้
ประโยชน์ได้ เพื่อให้โปธิวิซชาลัยกับชุมชน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่สำคัญโปธิวิซชาลัยจะ
สะท้อนภาพของการเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่กับธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อมและไม่แยกตัวเอง
ออกจากชุมชน